

Số: 162/BC - HĐND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

I. Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014

Thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014, Ban dân tộc đã xây dựng Chương trình hoạt động năm 2014 và cụ thể hóa bằng kế hoạch 6 tháng; kế hoạch hàng tháng, hàng tuần; kế hoạch giám sát, khảo sát thường xuyên, kế hoạch giám sát, khảo sát chuyên đề, nhằm tạo sự chủ động trong tổ chức các hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo Ban và các thành viên trong Ban, sắp xếp thời gian hợp lý, tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban, cụ thể như sau:

II. Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc

1. Về hoạt động giám sát, khảo sát

Căn cứ Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh giao, sáu tháng đầu năm, Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tập trung trên địa bàn 11 huyện miền núi.

Theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, Ban chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sáu tháng đầu năm để thống nhất và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý để phục vụ cho công tác giám sát, khảo sát và thực hiện nhiệm vụ của Ban. Đồng thời xây dựng đề cương hướng dẫn các đơn vị được giám sát chuẩn bị báo cáo trước khi đoàn đến giám sát, khảo sát. Kết quả Ban Dân tộc đã tổ chức 13 cuộc giám sát, khảo sát trực tiếp tại các huyện miền núi và trung tâm nước sạch tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh. Các cuộc giám sát Ban đều xuống đến tận công trình nước sạch để kiểm tra trực tiếp chất lượng công trình; cũng như thiết kế, thi công có phù hợp không; việc triển khai thực hiện ở cơ sở. Thành phần tham gia đoàn giám sát ngoài thành viên của Ban, mời Thường trực HĐND, đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban dân tộc, trung tâm nước sạch tỉnh cùng tham dự. Qua mỗi cuộc giám sát, Trưởng đoàn tóm tắt thống nhất các nội dung giám sát làm việc tại đơn vị, nêu lên những mặt được và chưa được, đề nghị các đơn vị được giám sát tiếp thu giải trình, có biện pháp chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của Ban.

Kết thúc đợt giám sát chuyên đề, Ban có báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tập trung trên địa bàn 11 huyện miền núi, trình tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI.

Về ưu điểm: Thực hiện việc đầu tư xây dựng, quản lý các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tập trung trên địa bàn miền núi, các cấp,

các ngành đều quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh.

Trong công tác tổ chức thực hiện một số Huyện, Xã trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công có sự giám sát chặt chẽ nên hiệu quả công trình cũng như nguồn nước sử dụng tốt như (các công trình trên địa bàn huyện Như Thanh; Bản Chong, Bản Hàm Xã Thiên phủ huyện Quan Hóa; Thôn Sấn Xã Thành Vân huyện Thạch Thành; Thôn Lương Thuận xã Cẩm Lương, thôn Bình Yên xã Cẩm Bình huyện Cẩm Thủy; Xã Văn Nho; Ban Công; Kỳ tân huyện Bá Thước...).

Về tồn tại, hạn chế: Công tác khảo sát có nhiều công trình không đúng vào thời điểm (khảo sát không đúng vào mùa khô), thiết kế một số công trình không đạt yêu cầu như (Chương trình 134 tại bản Na Ấu xã Tam Thanh Công trình 134 bản Chè xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn; Chương trình NS&VSMT tại bản Pù ngựa xã Pù Nhi, huyện Mường Lát; Chương trình 134 tại bản Khiêu xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa; Vốn kết dư chương trình 135 tại thôn Cẩm bộ Xã Thành Minh huyện Thạch Thành; Công trình 134 thôn Thanh Bình xã Thanh Xuân huyện Như Xuân; Công trình 134 thôn Đô Sơn xã Thạch lập, huyện Ngọc Lặc; Đặc biệt Công trình 134 tại thôn Quang Sơn, xã Quang Trung huyện Ngọc Lặc chỉ có 01 bể nước cho dân dùng nhưng đặt cách xa nơi dân ở gần 300m...). Qua những công trình Đoàn đi giám sát, khảo sát đại đa số các công trình chưa xây dựng được quy chế vận hành cũng như thành lập tổ quản lý; các công trình không có cọc đánh dấu tuyến; đường ống chôn không sâu nên nhiều đoạn bị lộ thiên. Nguồn vốn Chương trình hạn chế, huy động đóng góp của nhân dân khó khăn.

Trong công tác đầu mối phối hợp giữa Trung tâm NS&VSMT tỉnh và Huyện, xã thiếu chặt chẽ, công tác bàn giao hồ sơ chưa đầy đủ. Mặt khác chính quyền cơ sở thiếu sâu sát, quyết liệt, năng lực cán bộ cơ sở hạn chế dẫn đến trong quá trình khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình chưa phù hợp, chất lượng một số công trình còn thấp.

2. Hoạt động thẩm tra

Được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 10 Ban Thẩm tra báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 (Phần liên quan đến miền núi, Dân tộc).

3. Hoạt động kỳ họp

Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh triệu tập, chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban trình HĐND tỉnh tại kỳ họp theo Luật định. Ngoài ra, Ban thực hiện một số nhiệm vụ khi được Thường trực phân công, chuẩn bị các câu hỏi chất vấn và tham gia chất vấn tại kỳ họp.

Tham gia với Thường trực HĐND các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 10 của HĐND tỉnh khóa XVI, như: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tập trung trên địa bàn 11 huyện miền núi.

4. Hoạt động phối hợp

Tham gia với Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc của Quốc hội về giám sát thực hiện chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến

năm 2020 tại huyện Thường Xuân và huyện Quan Sơn. Phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình phụ nữ là người dân tộc thiểu số có tập quán kết hôn trước tuổi theo luật định.

5. Hoạt động của các Thành viên Ban

Nhìn chung các Thành viên Ban khi có điều kiện đều tham gia hoạt động có trách nhiệm trong các cuộc giám sát, khảo sát, làm tốt chức năng người đại biểu dân cử tại nơi ứng cử, nắm bắt tình hình ở cơ sở, đơn vị để phản ánh với Ban về lĩnh vực mình phụ trách.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban và từng thành viên Ban còn có những mặt chế đó là: Việc đấu môi giữa thành viên chuyên trách với các thành viên Ban kiêm nhiệm có lúc chưa thường xuyên, xây dựng lịch giám sát chưa chặt chẽ, các thành viên Ban kiêm nhiệm chưa chủ động và giành nhiều thời gian cho hoạt động của Ban, việc nghiên cứu tài liệu trước khi tiến hành giám sát chưa sâu, chất lượng một số cuộc giám sát chưa cao, theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát chưa thường xuyên.

Tóm lại: Sáu tháng đầu năm 2014, Ban Dân tộc đã bám sát Nghị quyết của HĐND tỉnh xây dựng Chương trình, kế hoạch tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát có hiệu quả, hoàn thành kế hoạch nội dung đề ra. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Luật định, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nói riêng, của HĐND tỉnh nói chung.

III. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, tiến hành các cuộc giám sát, khảo sát có chất lượng, hiệu quả.

1. Hoạt động giám sát, khảo sát

Giám sát thường xuyên việc thực hiện Chương trình 30a; Chương trình xây dựng NTM; Việc ban hành các cơ chế chính sách của tỉnh liên quan đến dân tộc miền núi; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện; giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban.

2. Hoạt động thẩm tra

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Hoạt động kỳ họp

Tham gia với Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị Báo cáo, Tờ trình khi được phân công, chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI.

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT, DT.



Nguyễn Văn Thành